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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที ่10/2566 

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจ า  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 

รายวิชาทางคลินิก     
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 15 

รายวิชาทางปรีคลินิก     
9. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจหรือติดราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ 
 20 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอ้อยทิพย์ สัพโส    นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ช านาญการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 25 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ประธานแจ้งให้ที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ ่งรอง
ศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีจะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 30 

สภามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื ่อด าเนินการสรรหาผู ้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะว่างลง โดยด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
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       ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ก าหนดวิธีการสรรหา 2 วิธีการ ดังนี้ 
1. วิธีการรับสมัคร ได้ก าหนดให้ผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2564 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ส่งเอกสารแสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาโดยตรงต่อ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 

2. วิธีการเสนอชื่อ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสูงสุดตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ
บุคคลเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาที่ก าหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที ่ 3/2566 เรื ่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการเสนอชื่อบุคคลเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้ คณะกรรมการสูงสุดตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ 10 

สามารถจัดให้มีส่วนร่วมจากบุคคลในสังกัดหน่วยงานด้วยก็ได้  โดยการมีส่วนร่วมนั้น อาจเลือกใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการตามความเหมาะสม เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็น 
การปรึกษาหารือ การเสนอชื่อ เป็นต้น และมิให้ด าเนินการโดยวิธีการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียง 
โดยการด าเนินการให้มีส่วนร่วมนั้น เพื่อน าผลใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอชื่อผู้มี
ความเหมาะสมเป็นอธิการบดีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด กรณีด าเนินการด้วยวิธีการที่มีผลลัพธ์15 

เป็นความถี่ของรายชื่อ จะต้องไม่ใช้ความถี่นั้นเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ซึ่งมีหน่วยงานที่มีสิทธิ์
เสนอชื่อได้ 3 รายชื่อ โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร ดังนี้ 
1) ส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  
2) สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  20 

4) สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
5) องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  โดยในส่วนของวิธีการเสนอชื่ออธิการบดี ก าหนดให้คณะกรรมการสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน เสนอ
ชื่อได้ในระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  ทั้งนี้ ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะเสนอ
วาระการเสนอชื่ออธิการบดีให้ที่ประชุมพิจารณา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 25 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2 การรับมอบข้อตกลงการปฏิบัติงาน (OKRs) จากมหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการร่วมลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (OKRs) ระหว่าง
อธิการบดีกับหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภา30 

มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกส่วนงานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2567 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 
 



- 3 - 
 

ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับมอบข้อตกลงการปฏิบัติงาน จ านวน 5 ข้อตกลง ดังนี้ 
1) จ านวนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ค่าเป้าหมาย 1 หลักสูตร 
2) งบประมาณด้านการวิจัยจากทุนวิจัย ค่าเป้าหมาย 5.5 ล้านบาท  
3) ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกที่สอดคล้องกับโจทย์  

              การพัฒนาประเทศ ค่าเป้าหมายร้อยละ 20 5 

4) ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการอบรม Soft skill มากขึ้น ค่าเป้าหมาย  
    ร้อยละ 20 
5) ร้อยละความผูกพันของบุคลากร  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
ทั้งนี้ จะได้ด าเนินการถ่ายทอด OKRs ที่คณะรับจากมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรได้รับทราบและ

ร่วมกันด าเนินการตามข้อตกลง ผ่านการประชุม VM Meeting และช่องทางอ่ืนๆ ต่อไป 10 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการสรรหาหัวหน้า

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ แทนรองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร ซึ่ งได้ลาออกจากต าแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 15 

กันยายน พ.ศ. 2566 และคณะได้ด าเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาแทน ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยรอง
ศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา ได้รับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา  ซึ่งคณะจะได้เสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อภิปรายถึงหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาที่ยังไม่มีความชัดเจน โดยประธานรับว่า
คณะผู้บริหารจะประสานกับหัวหน้าสาขาวิชาทั้งท่านเดิมและท่านใหม่ เพื่อหาแนวทางในการมอบหมายงานตาม20 

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 45/2563 เรื่อง ภาระหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 1.4 สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเงิน25 

รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/47kle  

ทั้งนี้ ในส่วนของคณะ ได้เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ไปทั้งสิ้น 27,932,513.30 บาท จากจ านวน
งบประมาณ 33,338,767.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.78 

และในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ ได้เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ไปทั้ งสิ้น 32,091,196.19 บาท 30 

จากจ านวนงบประมาณ 37,772,933.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.96 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

https://kku.world/47kle
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 1.5 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 2 หลักสูตร คือ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ)  
จุดเด่นของหลักสูตร 5 

-    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญและมีผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
               จ านวนมาก 

                -   บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้ 
     -    หลักสูตรมีการบูรณาการทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน คือ 1.วิทยาศาสตร์ 

                     การสัตวแพทย์ (Veterinary Science) 2. สัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public     10 

                     Health) และ 3. กลุ่มวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) 
จุดที่ควรพัฒนา 
- หลักสูตรควรมีกลยุทธ์เพิ่มเติมในกระบวนการรับและการเตรียมนักศึกษา 
- หลักสูตรควรมีกระบวนการขั้นตอนในการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้จบตามเกณฑ์ของ

หลักสูตร 15 

- หลักสูตรควรน าผลการทวนสอบเพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  
การท าวิทยานิพนธ์ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/4k7p9  

2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
จุดเด่นของหลักสูตร 20 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญและมีผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
     จ านวนมาก 
-   หลักสูตรมีการบูรณาการทางด้านสัตวแพทย์ทุกสาขาวิชา 
จุดที่ควรพัฒนา 
- หลักสูตรควรมีกลยุทธ์เพิ่มเติมในกระบวนการรับและการเตรียมนักศึกษา  25 

- หลักสูตรควรมีกระบวนการขั้นตอนในการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีผลงานตีพิมพ์และ  
     จบตามระยะเวลาของหลักสูตร  
-  หลักสูตรควรน าผลการทวนสอบเพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การท าวิจัย    
     และการตีพิมพ์ผลงาน 

   โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/44qmm  30 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระแจ้งเพื่อทราบที่ตกค้างในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 
1.6  สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ วันที ่31 สิงหาคม พ.ศ. 2566  

  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเงิน 
รายได ้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ 
ประชุม https://kku.world/hxbpx   5 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.7 เรื่องเวียนที่คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบแล้ว 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาโดยการเวียน และท่ีประชุมได้เห็นชอบแล้ว ในรอบเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา จ านวน 10 

2 เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/hbpwb ดังนี้ 
1. การอนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในห้องประชุมสุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย ขนาด 310,000 BTU 

วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
2. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในห้องเรียน 1206 ขนาด 72,000 BTU งบประมาณไม่เกิน 

100,000 บาท 15 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ได้ท้วงติงว่า ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 ว่าในกรณีจัดซื้อพัสดุซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 50,000 บาท 
ต้องให้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะชี้แจงว่า เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
และคณะจ าเป็นต้องใช้ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย ในการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จึงใช้วิธีการ
เวียนเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ ที่ประชุมจึงมีมติเพ่ิมเติมว่า กรณีการจัดซื้อจัดหาพัสดุที่มีมูลค่าเกินกว่า 50,000 บาท 20 

ต้องน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน หากไม่สะดวกที่จะประชุมในสถานที่ ก็ให้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้ 
มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ 

 
 1.8 รายงานความคืบหน้าการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ไตรมาสที่ 2  

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องการรายงานความคืบหน้าการลาไป25 

ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ไตรมาสที่ 3 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิกา พุทธชาลี ซึ่งต้องรายงาน
ทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/iyj5e  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 30 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
            2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566 เม่ือวันที่ 14 
กันยายน พ.ศ. 2566   

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ5 

ประชุม https://kku.world/qlgm8  
เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมดังนี้ 
1. ให้ตัดวาระท่ี 1.2, 1.3 และ 1.4 ในหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 29 เป็นต้นไป จนถึงหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 15 

ออกจากรายงานการประชุม เนื่องจากในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 มีเนื้อหาในการประชุมมาก 
จึงไม่ได้รายงานในวาระดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ และให้รายงานคราวประชุมครั้งนี้แทน 10 

2. หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 11, 12, 15, แก้ไข สพ.ญ.พรพิรุณ ชาวสามสวน เป็น สพ.ญ.พรพิรุณ ชาวสวนงาม       
มติ เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมข้างต้นแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2566 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566  
 
 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 15 

 3.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานหน่วยธุรกิจสัตวแพทย์  
  ประธานให้ผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารงานหน่วยธุรกิจสัตวแพทย์ โดยคณะได้มีบันทึกที่ อว 660301.1.3/1283 ลงวั นที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงผู้อ านวยการกองคลัง เพ่ือให้ก าหนดเป็นวาระในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารการ
คลังและพัสดุมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคาดว่าจะสามารถบรรจุเป็นวาระได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ 20 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 3.2 การโอนงบประมาณเงินสะสมของร้านค้าสวัสดิการ 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องการโอนเงินสะสมของร้านค้าสวัสดิการ 
จ านวน 5,584,296.27 บาท โดยสามารถโอนเข้าบัญชีเงินสะสมของคณะและบัญชีเงินรายได้ของคณะได้ ตาม25 

รายการที่แจ้งไว้ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาได้  แต่ยังมีข้อที่จะต้องพิจารณาในส่วนของเงินหมุนเวียน จ านวน 
880,000 บาท ว่าจะน าไปไว้ในบัญชีใด เพราะต้องเบิกจ่ายมาซื้อสินค้าต่างๆ เป็นระยะ ฝ่ายเลขานุการจึงขอไป
ปรึกษากับกองคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 30 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566   

  ประธานให้ผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะและนางอ้อยทิพย์ สัพโส เสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยคณะได้มีแผนการ
ด าเนินงาน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และมีความส าเร็จในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย5 

การประชุม https://kku.world/7sqpr  ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสังคม  
           มีจ านวนตัวชี้วัด 12 ตัว บรรลุตัวชี้วัด 12 ตัว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรม   
           มีจ านวนตัวชี้วัด 12 ตัว บรรลุตัวชี้วัด 11 ตัว ไม่บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว คือ  10 

                                                  การจัดการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งไม่ได้ด าเนินการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริการสู่โรงพยาบาลสัตว์ตติยภูมิชั้นเลิศ 
           มีจ านวนตัวชี้วัด 9 ตัว บรรลุตัวชี้วัด 9 ตัว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม 
           มีจ านวนตัวชี้วัด 6 ตัว บรรลุตัวชี้วัด 6 ตัว 15 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและสามารถพ่ึงพาตนเอง 
           มีจ านวนตัวชี้วัด 17 ตัว บรรลุตัวชี้วัด 16 ตัว ไม่บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว 
                                       คือ รายได้จากการบริการโรงแรมสัตว์เลี้ยง 
 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู ได้ท้วงติงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.2 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่  ว่าโครงการในกลยุทธ์นั้น      20 

ไม่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาอาจารย์ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการสอบ        
ใบประกอบวิชาชีพ โครงการพัฒนา Soft skills และอีกหลายๆ โครงการที่ยังไม่ได้จัดกลุ่มให้ถูกต้องตามยุทธศาสตร์ 
ที่ประชุมจึงเสนอให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายกลับไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนรายงานผลให้มหาวิทยาลัยต่อไป 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ 
 25 

4.2 ร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2567 
 ประธานให้นางสาวอ้อยทิพย์ สัพโส เสนอร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2567  โดย

ยังคงยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตาม
รายละเอียดตามวาระ 4.1  ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วยจ านวนโครงการและตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสังคม  30 

           ประกอบด้วย 12 โครงการ 12 ตัวชี้วัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรม   
           ประกอบด้วย 10 โครงการ 10 ตัวชี้วัด 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริการสู่โรงพยาบาลสัตว์ตติยภูมิชั้นเลิศ 
           ประกอบด้วย 8 โครงการ 10 ตัวชี้วัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม 
           ประกอบด้วย 8 โครงการ 9 ตัวชี้วัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและสามารถพ่ึงพาตนเอง 5 

           ประกอบด้วย 10 โครงการ 12 ตัวชี้วัด 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/n9scq   https://kku.world/7sqpr  

 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู ได้สอบถามถึงกรอบงบประมาณในแต่ละโครงการ
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะชี้แจงว่ากรอบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
ที ่ประชุมแล้ว ในคราวประชุมครั ้งพิเศษที ่ 1/2566 เมื ่อว ันที่  22 มิถ ุนายน พ.ศ. 2566  และได้เสริมว่า                  10 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา การติดตามแผนปฏิบัติการยังท าได้ไม่คล่องตัวนัก เนื่องจากว่าในโครงการใหญ่นั้น ไม่ได้มี
การก าหนดใส่รายละเอียดของโครงการย่อยลงในแผนปฏิบัติการ ประกอบกับก าหนดการจัดโครงการและการ
ก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2567 จึงต้องด าเนินการปรับปรุงในส่วนนี้ 
คือ ก าหนดกรอบระยะเวลาท างานในแต่ละโครงการและก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคลให้ชัดเจน เพื่อความ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ   15 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ได้ให้ความเห็นว่าในการจัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2567 นั้น มีรายละเอียดมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นกรอบในการให้คณะสามารถ
ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามแผนงบประมาณได้ และได้เสนอให้คณะจัดท าปฏิทินกิจกรรม ในปีงบประมาณ 2567 
เพ่ือบุคลากรคณะจะได้ทราบและมีส่วนร่วม ซึ่งรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษารับไปด าเนินการต่อไป 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 20 

 
4.3  รายงานผลการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566 
 ประธานให้นางอ้อยทิพย์ สัพโส รายงานผลการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 

2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงในไตรมาส 4 ทั้ง 9 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีระดับความเสี่ยงที่ลดลงจากเมื่อ    25 

ต้นปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/q6bni ดังนี้ 

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส  ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
ที่ตั้งไว้ 

ระดับความเสี่ยง
ที่ลดลง 

1. การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพการ 
สัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภาในปีแรก 
น้อยกว่าร้อยละ 90 

4 5 20 16 

2. จ านวนการรับเข้าของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาน้อยกว่าเป้าที่ก าหนด  

3 3 9 9 

https://kku.world/n9scq
https://kku.world/7sqpr
https://kku.world/q6bni
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3. จ านวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

4 3 12 0 

4. ปัญหาด้านการเดินทางปฏิบัติงาน
ภาคสนามและสุขภาพของนักศึกษา 

2 3 6 0 

5. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 3 4 12 6 
6. ความไม่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ

การก าจัดสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูง 
1 4 4 4 

7. บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านดิจิทัลไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3 4 12 0 

8. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ การให้และการรับ
ของขวัญสินน ้าใจ เพ่ือหวัง
ความก้าวหน้า 

1 3 3 0 

9. การใช้อ านาจหน้าที่ในการน าทรัพย์สิน/
ทรัพยากรของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

1 3 3 0 

   
ทั้งนี้ ในระดับความเสี่ยงที่ตั้งไว้ในระดับ 10 ขึ้นไป ต้องจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง  จ านวน 4 

ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงที่ 1, 3, 5, 7 นั้น เมื่อปฏิบัติตามแผนที่ได้ตั้งไว้แล้ว มีระดับความเสี่ยงลดลงทุกปัจจัยเสี่ยง  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในบันทึกรายละเอียดในการก าหนดระดับความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยให้ชัดเจนด้วย เพื่อจะได้สะดวกใน5 

การสืบค้นข้อมูล ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าจะน าผลการปฏิบัติงานตามแผน
จัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2566 เสนอให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการก าหนดปัจจัยเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  
 10 

4.4 ร่างแผนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567 
 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ขอถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุม 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ   
 
            15 
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 4.5 การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประเมินต้นทุน 
การศึกษาของมหาวิทยาลัย พบว่าหลายหลักสูตรจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่สอดคล้องกับต้นทุนจริง ในส่วน
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 5 

มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  กอปรกับภาวะทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงขึ้น และมีแนวโน้มว่างบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐจะลดลงเนื่องจากการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ เป็นผลให้คณะแบกรับต้นทุนทางการศึกษามาอย่าง
ต่อเนื่อง และในอนาคตคณะมีแผนในการจัดหาอัตราก าลังทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งต้องใช้เงินรายได้ในการ
จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ จึงมีแนวคิดว่าควรปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน  
แต่ทั้งนี้เมื่อปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วคุณภาพการศึกษาก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า10 

หากคณะจะปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากภาคการศึกษาละ 35,000 บาท เพ่ิมอีกร้อยละ 20 เป็น 42,000 บาท ที่
ประชุมจะมีความเห็นเช่นไร  โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ในแต่ละสถาบัน 
ตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/9v8zg 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู เสนอว่า หากเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ จะเห็นว่ามีหลายสถาบันที่ไม่ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาไวสู้ง 15 

เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16,300 บาท  ในขณะเดียวกันเมื่อ
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณภาพการเรียนการสอนของคณะ
ก็ไม่โดดเด่นเท่ากับมหาวิทยาลัยข้างต้น ดังนั้น หากคณะมีการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้สูงขึ้น จึงมีความกงัวล
ถึงจ านวนผู้เรียนที่อาจจะลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ว่านักศึกษาที่มี
คุณภาพจะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นลดลง   20 

  ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ให้ข้อมูลในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า  มีค่าใช้จ่ายไม่
แตกต่างจากสถาบันอื่น แต่เนื่องจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายได้จากโรงพยาบาลสัตว์
เพียงพอที่จะสนับสนุนให้คณะคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราที่ต ่าได้   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ เห็นว่าคณะควรมีการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้
สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบัน โดยเฉพาะรายจ่ายด้านบุคลากรในอนาคตที่จะต้องใช้เงินรายได้คณะ จึงจ าเป็นต้อง25 

เตรียมหางบประมาณไว้รองรับ  ทั้งนี้ ควรเปรียบเทียบกับคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยว่ามีอัตราการปรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่าใด ซึ่งประธานแจ้งว่านโยบายของมหาวิทยาลัยไดต้ั้งเพดานในการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาไว้ที่ร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมปัจจุบัน 
   ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย  ว่ามี
การปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมเฉลี่ยร้อยละเท่าใด และให้เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป 30 

   มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 
 

https://kku.world/9v8zg
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 4.6 โครงการรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มีนักศึกษาจากประ เทศข้างต้นแสดงความ
ประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่เนื่องจากเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาของคณะไม่เอื้อให้เข้าศึกษาได้     
ทั้งๆ ที่นักศึกษามีศักยภาพในการเรียน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างโครงการรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก5 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  
https://kku.world/o0xwr  
    ทั้งนี้ ที ่ประชุมให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับทักษะทางภาษาไทยของนักศึกษา ว่าควรมีแนวทางหรือ
มาตรการในการวัดทักษะทางภาษาไทย ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการรับว่าจะไปจัดท าประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัด
ทักษะทางภาษาตลอดจนคุณสมบัติอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 10 

    มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ 
 
 4.7 การปรับงบประมาณรายจ่ายของโรงพยาบาลสัตว์ 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับงบประมาณของ
โรงพยาบาลสัตว์ เนื่องจากฝ่ายแผนของคณะได้บันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย15 

การประชุม https://kku.world/8h3gb  ดังนี้ 
1. โครงการเครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับจาก 100,000 บาท เป็น 

10,000 บาท 
2. โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะส าหรับสัตวแพทย์ ปรับจาก 200,000 บาท เป็น 100,000 บาท 

ทั้งนี้ งบประมาณที่เหลือจ านวน 190,000 บาท จะไปเพ่ิมเติมในค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  20 

(ค่าใช้สอย) ต่อไป 
  และอีกประเด็นหนึ่ง ที่เพ่ิงได้รับแจ้งจากฝ่ายการเงินของโรงพยาบาล ว่าในปีงบประมาณนี้ ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณค่าตอบแทนของผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ไว้ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารได้ จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณจากงบด าเนินการไปหมวดค่าตอบแทน เป็นเงินจ านวน 600,000 
บาท ซึ่งไม่กระทบกับยอดรวมของงบประมาณโรงพยาบาลสัตว์แต่อย่างใด 25 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 4.8 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 30 

https://kku.world/8at0d  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 

https://kku.world/o0xwr
https://kku.world/8h3gb
https://kku.world/8at0d


- 12 - 
 

 4.9 ร่างค าสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ แต่เนื่องจากยังไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จึง
ขอถอนวาระนี้ไปก่อน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ให้ความเห็นว่าเรื่องการปรับโครงสร้างสาขาวิชาเป็น
เรื่องส าคัญ จึงเสนอให้คณบดีเป็นประธาน แต่อาจจะมอบหมายให้รองคณบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 5 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.10 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
พ.ศ. 2560 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์10 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ พ.ศ. 2560 โดยเปลี่ยนจากรอง
ศาสตราจารย์สมบูรณ์ แสงมณีเดช เป็น รองศาสตราจารย์ราณี ซิงห์  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/88kk7  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 15 

 4.11 รับรองเกรดของนางสาวภัชญา ทัศคร 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองเกรดของ
นางสาวภัชญา ทัศคร นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.1 
(นานาชาติ) รหัสนักศึกษา 627180006-9 โดยมีหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 
จ านวน 2 หน่วยกิต และหน่วยกิตท่ีผ่าน 2 หน่วยกิต รวมมีหน่วยกิตท่ีผ่านแล้ว 48 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษามีก าหนด20 

ต้องสอบวิทยานิพนธ์ภายใน 45 วัน  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/2jovq  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 4.12 แนวทางการให้บุคลากรสายสนับสนุนช่วยปฏิบัติงานการบริหารงานหลักสูตร 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการให้บุคลากรสาย
สนับสนุน ช่วยปฏิบัติงานการบริหารงานหลักสูตร เพื่อให้งานบริหารหลักสูตรต่างๆ ของคณะ เป็นไปอย่างมี25 

ประสิทธิภาพ บุคลากรได้มีการเรียนรู้การปฏิบัติงานในทุกกระบวนการของการบริหารหลักสูตร รวมถึง การ
ด าเนินการตามเกณฑ์ AUN QA ดังนั้น บุคลากรกองบริหารงานคณะ จึงต้องมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการในแต่ละ
หลักสูตร เพ่ือไม่ให้งานบริหารหลักสูตรในแต่ละเรื่องเป็นภาระหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง จึงขอเสนอรายชื่อบุคลากรใน
สายสนับสนุนในการช่วยปฏิบัติงานบริหารหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี : นางสาวชลิตตา ไชยเดช 30 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
   - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) : นางสาวชนิดา ชาอินทร์ 
   - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) : นายสิทธิพร กาบบัวลอย 
   - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง : นางสาวอ้อยทิพย์ สัพโส 

https://kku.world/88kk7
https://kku.world/2jovq
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ทั้งนี ้จะเริ่มปฏิบัติงานในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

4.13 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ก าหนดราคาสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ 
  ประธานให้ผ ู ้อ  านวยการกองบร ิหารงานคณะ เสนอให้ท ี ่ประช ุมพ ิจารณาร ่างประกาศ5 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ก าหนดราคาสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์  ซึ่งมีจ านวนสินค้า 4,616 รายการ  
จ าแนกเป็น 

1. ขนมและของขบเค้ียว จ านวน 1,138 รายการ 
2. อาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 734 รายการ 
3. แชมพู น ้าหอม จ านวน 248 รายการ 10 

4. นม จ านวน 84 รายการ 
5. ยา วิตามินจ านวน 183 รายการ 
6. อาหารสัตว์ จ านวน 588 รายการ 
7. อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง จ านวน 1,488 รายการ 
8. สินค้าท่ัวไป จ านวน 153 รายการ 15 

โ ด ย ม ี ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ต า ม เ อก ส า ร แ นบ ท ้ า ย ก า รป ระช ุ ม  https://kku.world/boumh  
https://kku.world/nol44   

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่ามีรายการสินค้าหลายรายการที่ไม่เกี่ยวกับเวชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
สัตว์ จึงเสนอให้ตัดรายการสินค้าดังกล่าวออก 

มติ ที ่ประชุมเห็นชอบ และให้ด  าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ  20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป 
 

4.14 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ 
จรัสแสง     
  ประธานให้ผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาเรื่องการขอก าหนด25 

ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ จรัสแสง อาจารย์จากกลุ่มวิชา
วิทยาการสืบพันธุ์  ซึ่งต้องพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ การพิจารณาผลงาน และพิจารณารายชื่อผู้ ทรงคุณวุฒิที่จะ
พิจารณาผลงานวิชาการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/gn09j  

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการ ได้พิจารณาผลงานพร้อมทั้งแบบ ก.พ.ว.มข. 03 เป็นเบื้องต้นแล้ว  จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาปริมาณงานรวมถึงคุณภาพว่าสมควรก าหนดต าแหน่งในระดับรองศาสตราจารย์หรือไม่ ซึ่งที่ประชุม30 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวฒัน์ จรัสแสง เหมาะสมที่จะขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ 

 

https://kku.world/boumh
https://kku.world/nol44
https://kku.world/gn09j
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ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเสนอผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน ์จรสัแสง 
จ านวน 10 รายชื่อ ตามบัญชีรายชื่อในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 5 

 5.1 การแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2299/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกภาคสนามร่วม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรณีรองศาสตราจารย์สรรเพชญ  
อังกิติตระกูล ผู้อ านวยการฝึกภาคสนามร่วมฯ ได้แจ้งเวียนมติของคณะกรรมการฯ ในการขอแก้ไขประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2299/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยขอแก้ไข10 

ในรายการค่าใช้จ่ายตามข้อ 8 ในประกาศดังกล่าว โดยเป็นค่าจ้างเหมานักศึกษาจัดท าโครงการ ซึ่งมติของคณะกรรมการฯ 
เห็นควรให้แก้ไขจาก 5,000 บาทต่อโครงการ เป็น 21,000 บาทต่อโครงการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/31bqp  
   ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า การแก้ไขประกาศดังกล่าว หน่วยงานที่ต้องเสนอแก้ไขต่อมหาวิทยาลัยต้อง
เป็นส านักวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว จึงเห็นควรรับทราบการขอแก้ไขประกาศดังกล่าวไว้ 15 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 17.15 น. 
 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 20 

    กรรมการและเลขานุการ 
 

https://kku.world/31bqp
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